



บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านวารสารแพทย์นาวีที่รักทุกท่าน

วารสารแพทย์นาวีฉบับเดือน มกราคม - เมษายน 2565 เป็นวารสารที่ออกเผยแพร่ในช่วงครบรอบ 106 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ในอดีตเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2433 ได้มีการสถาปนาหน่วยแพทย์เป็นทางการครั้งแรก และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ทางราชการได้แยกกองแพทย์ออกจากกรมปลัดทหารเรือ ตั้งเป็นกองอิสระ มีชื่อว่า กองแพทย์พยาบาล สังกัดกระทรวงทหารเรือโดยตรง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ตราประทับชาติ รูปมัสยา (ปลา) เป็นตราสำหรับตำแหน่งกองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะกองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ขึ้นเป็น กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ สังกัดกระทรวงทหารเรือ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2486 ได้เปลี่ยนฐานะเป็น กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาพหน้าปกวารสารฉบับนี้เป็นภาพอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือแห่งแรก เมื่อ พ.ศ. 2459 ตั้งอยู่ที่ปากคลองมอญ เป็นตึก 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน (ภาพล่าง) ส่วนภาพบนเป็นอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือในปัจจุบัน

วารสารฉบับนี้ขอนำเสนอบทความทั้งหมด 16 เรื่อง เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย จำนวน 6 เรื่อง คือ “ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงต่อการหายใจของแผลและการถูกตัดเท้าและขาในผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแบบย้อนหลัง” “ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล” “รูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยหอบหืดโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ จังหวัดสระบุรี” “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการให้ยาเคมีบำบัดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร” “การศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการจัดการโปรแกรมกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตภาคเหนือ” และ “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกลัวความก้าวหน้าของความสำเร็จป่วยในผู้ป่วยหลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก” งานวิจัยกึ่งทดลอง จำนวน 3 เรื่อง คือ “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กขาดประสิทธิภาพ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย” “ผลการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่” และ “ผลของโปรแกรมจับคู่เพื่อนเบาหวานในการลดระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2” งานวิจัยแบบผสมผสาน จำนวน 1 เรื่อง คือ “องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน” งานวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1 เรื่อง คือ “ความหมายของสุขภาวะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตวิถีใหม่ตามมุมมองของประชาชนวัยผู้ใหญ่: กรณีศึกษา ในชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” บทความวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง เป็นบทความเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทางทะเล จำนวน 2 เรื่อง คือ “ภาวะเส้นประสาทรอบอกถูกตัดที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำน้ำ” และ “ภาวะซึมเศร้าในคนประจำเรือ: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานและแนวทางการป้องกัน” บทความเกี่ยวกับนักศึกษาและอาจารย์พยาบาล จำนวน 2 เรื่อง คือ “การป้องกันความเหนื่อยล้าในการทำงานของอาจารย์พยาบาล” และ “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล” บทความเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพการดูแลผู้รับบริการ จำนวน 1 เรื่อง คือ “การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ: บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน”

กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารฉบับนี้ จะทำให้ผู้อ่านได้ทั้งสาระและคุณค่าอย่างเต็มเปี่ยม แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

นาวาโทหญิง พว. *วรรณพร ทองแสงจันทร์*

(วรรณพร ทองแสงจันทร์)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ